

Số: /KH-UBND

Tân Thành, ngày tháng 9 năm 2023

## KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 19/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn**

-----

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND, ngày 06/9/2023 của UBND huyện Hữu Lũng về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 19/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (*Chỉ thị số 25-CT/TU*). UBND xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

#### 1. Mục đích

Tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TU đến các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, Nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã Tân Thành.

#### 2. Yêu cầu

Xác định công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và toàn xã hội; căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 25-CT/TU bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, đồng bộ với hình thức đa dạng, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ công tác chăm sóc, bảo trợ và phát huy vai trò người cao tuổi; đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người cao tuổi.

### II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

#### 1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và Hội người cao tuổi các cấp

Quán triệt sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã về vai trò người cao tuổi và công tác người cao tuổi theo

tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: “*Phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động, học tập của người cao tuổi trong xã hội, cộng đồng và gia đình. Tiếp tục xây dựng gia đình kiểu mẫu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, vợ chồng hoà thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau”*; kính trọng, bảo vệ và chăm sóc người cao tuổi. Bảo trợ, giúp đỡ những người cao tuổi gặp khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa”; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác người cao tuổi. Xác định công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và toàn xã hội.

Đưa một số nội dung công tác người cao tuổi và xây dựng Hội người cao tuổi vào chương trình làm việc thường xuyên trong công tác vận động quần chúng. Lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ hoạt động với Hội người cao tuổi trong các phong trào, chú ý phát huy nguồn lực, vai trò của người cao tuổi; quan tâm tạo điều kiện cho Hội người cao tuổi các cấp củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo tốt công tác nhân sự lãnh đạo Hội người cao tuổi theo Kết luận số 32-KL/TW, ngày 30/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “*về tiêu chuẩn đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ*” và theo phân cấp quản lý cán bộ; quán triệt, tổ chức triển khai hiệu quả Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam để xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

## **2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt quản lý nhà nước đối với người cao tuổi và các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi**

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với người cao tuổi và tổ chức hoạt động của Hội người cao tuổi; trọng tâm thực hiện có hiệu quả Luật Người cao tuổi 2009, Quyết định số 1579/QĐ-TTg, ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, Quyết định số 1336/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, Quyết định số 2156/QĐ-TTg, ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch số 198/KH-UBND, ngày 05/9/2017 của UBND huyện Hữu Lũng về thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 28/02/2022 của UBND huyện Hữu Lũng về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 - 2030 và năm 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành liên quan đến công tác người cao tuổi và Hội người cao tuổi. Kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đối với công tác chăm sóc, bảo trợ và phát huy vai trò người cao tuổi; đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người cao tuổi. Thường xuyên đánh giá, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chế

độ, chính sách đối với người cao tuổi theo quy định; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện các mô hình hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình về người cao tuổi và công tác Hội người cao tuổi.

Quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để Ban đại diện Hội người cao tuổi các cấp hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật. Tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển “*Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi*”, triển khai Đề án nhân rộng Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

### **3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và Hội người cao tuổi**

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tích cực phối hợp với Hội người cao tuổi trong tuyên truyền, phát động, tổ chức các phong trào thi đua và các hoạt động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác hội các cấp; có giải pháp phù hợp tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm người cao tuổi trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ, hòa giải, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Huy động các nguồn lực, hoạt động xã hội hóa, sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hỗ trợ đầu tư đối với các cơ sở trợ giúp xã hội cho người cao tuổi. Khuyến khích người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo sinh kế cho người cao tuổi. Gắn kết, tổ chức các hoạt động thiết thực bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ, tạo điều kiện để người cao tuổi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội.

### **4. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Đại diện Hội người cao tuổi xã**

Ban đại diện Hội người cao tuổi tiếp tục đổi mới nội dung, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng hoạt động; thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và người cao tuổi. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ. Nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống, nguyện vọng của người cao tuổi, kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh; mở rộng hơn nữa các hình thức tập hợp, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội. Tiếp tục bằng nhiều phương pháp, cách thức thu hút, huy động các nguồn lực xã hội hóa từ tổ chức, cá nhân và chính hội viên; phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Hội trong phong trào “*Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi*”. Duy trì xây dựng, phát triển, quản lý và sử dụng “*Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi*” bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân giám sát thực hiện Luật Người cao tuổi, Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi và chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Xây dựng, phát triển mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “*Tuổi cao - Gương sáng*”, “*Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền*”; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tập thể, cá nhân người cao tuổi tiêu biểu trong các phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Công chức Văn hoá – Xã hội phụ trách Lao động, Thương binh, xã hội**

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi và công tác hội người cao tuổi; cụ thể hóa một số nội dung công tác người cao tuổi vào chương trình công tác hằng năm để phối hợp thực hiện đảm bảo phù hợp, hiệu quả; nghiên cứu, xây dựng, phối hợp thực hiện các chương trình, dự án, đề án cho người cao tuổi phù hợp với điều kiện thực tiễn trên địa bàn xã.

- Thống kê nắm chắc đối tượng người cao tuổi trên địa bàn, xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm. Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp và phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định của pháp luật. Tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm ở xã.

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo UBND xã, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; tham mưu việc sơ kết, tổng kết, thực hiện Chỉ thị.

#### **2. Công chức VHXXH phụ trách lĩnh vực thông tin, truyền thông**

Phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội xã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về chính sách, pháp luật đối với NCT; tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò người cao tuổi và công tác người cao tuổi; kết quả hoạt động của các cấp hội và những tấm gương điển hình của người cao tuổi ở cơ sở.

#### **3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội**

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát huy vai trò NCT; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

#### **4. Ban đại diện Hội NCT xã**

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch; báo cáo UBND xã về kết quả thực hiện Chỉ thị.

UBND xã yêu cầu các bộ phận, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm chất lượng, hiệu quả./.

***Nơi nhận:***

- Phòng LĐTBXH-DT huyện;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTQ và các tổ chức CT-XH xã;
- Ban đại diện Hội NCT xã;
- Lưu VT; VH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phan Quang Vinh**